

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về việc chuyển trạng thái mới trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
(Nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy)

Ngày 29 tháng 3 năm 2021, sau khi nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Báo cáo số 29/BC-BCĐ, ngày 28/3/2021), ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

Tính đến hết ngày 31/3/2021, các cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp đã trải qua 64 ngày thực hiện hết sức quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đến thời điểm này, tỉnh Hải Dương đã ngăn chặn, kiểm soát hoàn toàn tình hình dịch bệnh Covid-19; đã 19 ngày qua trên địa bàn tỉnh không còn ca mắc mới trong cộng đồng; toàn tỉnh không còn khu vực phong tỏa, cách ly y tế, chỉ còn 71 người đang cách ly tập trung; đã tiến hành xét nghiệm trên diện rộng cho các đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh, các mẫu xét nghiệm sàng lọc qua phát hiện ho, sốt, khó thở trong cộng đồng, xét nghiệm sàng lọc tại các cơ sở y tế và các mẫu xét nghiệm sàng lọc khác trong nhiều ngày qua đều cho kết quả âm tính; đã tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho hơn 18.000 người theo đúng kế hoạch đề ra; 95% số lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại bảo đảm an toàn với dịch bệnh.

Căn cứ diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất từ 0 giờ ngày 01/4/2021, toàn tỉnh kết thúc thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang trạng thái bình thường mới, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa tích cực khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuyệt đối không lơ là, chủ quan, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; củng cố, kiện toàn các ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ tỉnh tới cơ sở, duy trì hoạt động của Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp về y tế tỉnh, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh, các đội phản ứng nhanh của cấp huyện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần "4 tại chỗ" và "5 rõ", chủ động ứng phó với bất cứ tình huống dịch bệnh phát sinh. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng các kịch bản ứng phó một cách chủ động với dịch bệnh Covid-19 trong mọi tình huống; bảo đảm an toàn về dịch bệnh cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm túc 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế", duy trì đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và ở nơi công cộng; khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp hạn chế liên hoan, ăn uống, giao lưu, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh khi tổ chức đám tang, lễ cưới, sự kiện tập trung đông người... Tiếp tục tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, khó kiểm soát, như: quán bar, vũ trường, karaoke, massage, rạp chiếu phim, quán game internet cho đến hết ngày 15/4/2021. Các nhà hàng, quán ăn được phép phục vụ tại chỗ, nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và ký cam kết với chính quyền địa phương mới được phép hoạt động trở lại; các quán ăn, uống ngoài trời, quán bia hơi phục vụ đông người tạm thời chưa cho phép hoạt động cho đến hết ngày 15/4/2021. Đối với 3 địa phương là thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và huyện Kim Thành có thể áp dụng thêm các giải pháp phù hợp với thực tiễn.

3. Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid-19 cộng đồng và Tổ an toàn Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các Tổ Covid-19 cộng đồng cần giám sát chặt chẽ và báo cáo cho chính quyền địa phương những người nghi ngờ nhập cảnh trái phép, người đi làm ăn xa về, người lạ ở địa phương không khai báo y tế, những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng... Đối với các trường hợp F0, F1 cần quản lý chặt chẽ sau khi ra viện, hoặc hết thời gian cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 100% đối tượng có biểu hiện ho, sốt, khó thở trong cộng đồng.

4. Các cấp học trong toàn tỉnh được đi học trở lại từ ngày 01/4/2021; các trường học phải thực hiện tự đánh giá theo bộ tiêu chí trường học an toàn phòng, chống Covid, nếu đảm bảo mới được tổ chức dạy học. Sở Giáo dục và Đào tạo cần có quy định cụ thể về việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh, với yêu cầu phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục dừng các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, các cuộc thi, giao lưu cấp tỉnh... và lùi thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 một tuần so với kế hoạch.

5. Tiếp tục siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra việc cam kết đảm bảo các tiêu chí phòng, chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp và xử lý nghiêm các vi phạm. Định kỳ, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên đối với các chuyên gia, người lao động trong các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện nguy cơ về dịch bệnh. Công nhân từ các tỉnh khác quay trở lại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh làm việc phải được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính mới cho đi làm.

6. Giao cho Công an tỉnh chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ người lao động nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Tất cả các trường hợp nhập cảnh phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và tiếp tục tự cách ly tại doanh nghiệp hoặc tại nơi tạm trú trong 07 ngày và phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi trở lại làm việc.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành liên quan, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (để báo cáo),
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo),
- Văn phòng TW Đảng, BCS đảng Bộ Y tế,
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương;
- Các đ/c Thường vụ Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- UBND các huyện, thị xã, thành phố,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Viết Hải